

Date : February 29, 2012

Press Clipping

Media Title : The Power Network Magazine

Page : No.21



สุดยอดปรารถนาของมนุษย์คือ **ความสำเร็จ** กับเส้นทางชีวิตที่สื่อกว้าง ไม้ว่าเหมือนหรือแตกต่าง พายัพ หรือชัยชนะ แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีเหมือนกัน คือ ความมุ่งมั่น อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง ถึงแม้ล้มยังต้องลุกขึ้นสู้เพื่อไปให้สุดทาง อาจทำเพื่อตนเอง หรือคนที่รัก ความสวยงามที่ได้สัมผัสนั้นก็ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกอย่างน่าอัศจรรย์

เหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีความเชื่อมั่นและไม่เคยย่อท้อต่อทุกสิ่ง ในพจนานุกรมของคำไม่มีคำว่าท้อแท้ เพราะเชื่อว่า "ทุกสิ่งสามารถเป็นไปได้แค่ต้องใช้เวลา ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้" ด้วยความเข้มแข็งและอบอุ่นของผู้ชายคนหนึ่งที่ยอมทุ่มเททุกอย่างเพื่อครอบครัว และคิดเสมอว่าเวลาทุกนาทีไม่สามารถหาซื้อได้ด้วยเงินตราแต่ต้องจัดสรรด้วยตัวเอง

ธนเดช เหมืองสิน จบปริญญาตรี ด้านการตลาด จาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (อัมเบค) เข้ามาสู่วงการเครือข่าย กับ **บริษัท 4Life (ประเทศไทย) จำกัด** ด้วยคำแนะนำของอัสนี คือ ภญ.มาลี บริบูรณ์ และ ภก.อรุณพันธ์ จงจิรัฐติกา เพราะต้องการหารูขี้แห้งที่มีอิสระทางด้านการเงิน เพื่อได้อยู่ดูแลคนที่รัก ซึ่งเมื่อก่อนทำธุรกิจส่วนตัวคือโรงงาน ทำให้ทอดทิ้งครอบครัว จนช่วงหลังลูกและภรรยา มีปัญหาด้านสุขภาพ และต้องหยุดกิจการลง

"ระหว่างที่ว่างงานก็พยายามหาว่า จะเริ่มทำธุรกิจอะไรดี ซึ่งไม่ได้มองขายตรงเพียงอย่างเดียว โดยมีข้อกำหนดของตัวเองว่าจะต้องจัดสรรเวลาได้เอง ช่วงแรกที่ได้รับคำแนะนำให้รู้จักกับ 4Life ก็มองอย่างรอบด้าน ไม้ว่า จะเป็นตัวสินค้า บริษัท และผลตอบแทน จุดประสงค์หลักของผม คือ การทำธุรกิจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสินค้าต้องเป็นตัวหลักอยู่แล้ว เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถเดินต่อไปได้ ซึ่งก็ถือว่าสินค้าจริงหรือไม่ และมีตลาดขนาดใหญ่"

ก่อนที่จะเข้ามาทำกับ 4Life ใช้เวลาดูข้อมูลเป็นเดือนเพื่อตัดสินใจ เนื่องจากสินค้าของที่นี่ ต้องทำความเข้าใจละเอียด เพราะมีทั้งในส่วนของความงาม และสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เขื่อนคือ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ที่มีความโดดเด่นทั้งในไทย และต่างประเทศ ในเรื่องแล็บมีคุณภาพ ซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดของคนที่มีสุขภาพอย่างมาก ส่วนในเรื่องของแผนการตลาดก็ง่าย ผลตอบแทนไม่น้อยหน้าทีเดียว

"การเข้ามาทำงานแรกๆ ไม้มีอะไรง่าย ก็พยายามศึกษาจนใจจะวายยาก ก็ไม่ยาก แต่ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะในเรื่องการศึกษาข้อมูล เราตั้งใจในเรื่องของธุรกิจของตัวเอง "มันไม่มีอะไรที่ใฝ่ฝันและง่าย แต่สามารถเป็นไปได้แค่ต้องใช้เวลา เพราะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้" ซึ่งมีมันเหมือนกับธุรกิจส่วนตัวที่เคยทำ แต่ต่างกันตรงธุรกิจเครือข่ายลงทุนน้อยกว่ามาก"

ปัจจุบัน ธนเดช ดำรงตำแหน่ง Presidential Diamond รายได้ต่อเดือนประมาณแสนกว่าบาท สำหรับปีนี้กำลังเปิดตัวแห่งเพิ่มสูงขึ้นคือ International Diamond โดยรายได้อยู่ที่ประมาณ 200,000 บาทขึ้นไป แต่เป้าหมายสูงสุดของหนุ่มผู้มาคนนั้นคือ การมีรายได้แตะ 300,000-400,000 บาทต่อเดือนให้ได้ เพื่อครอบครัวมีชีวิตที่สุขสบาย และเป็นอิสระมากขึ้น



"2 ปีที่ผ่านมาเจอทั้งอุปสรรคและปัญหา ซึ่งผมว่าเป็นเรื่องปกติ ต้องทำความเข้าใจ มีปัญหาตรงไหนที่คอยแก้ไขไป อย่างเรื่องของผู้ใช้บางคนหยุดการซื้อ หายไปหลายเดือนแล้วกลับมา หรืออาการดีขึ้นแล้วหยุดใช้ เราเองก็ต้องวิเคราะห์และพูดให้คำเข้าใจในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งที่ผ่านมาได้สื่อสารกับคนกลุ่มนี้ด้วยการโทรคุยบ้าง โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมลงไป"

หลักบริหารของคำ คือ แบ่งน้ำหนักความสำคัญให้เท่าๆ กัน ทั้งในกลุ่มลูกค้าและผู้บริโภค การสร้างฐานให้เชื่ออย่างต่อเนื่อง เป็นรายได้หลัก มีทีมงานแบ่งเบาในการช่วยขยายตลาด ทำให้สร้างรายได้มากขึ้น

"ผมสนใจในเรื่องผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพใช้ใช้ตัวเองก่อน ที่คนที่มีปัญหาสุขภาพ หรืออยากมีรายได้เพิ่มเติม และจัดประชุมกลุ่มย่อยบ่อยๆ ทุกอาทิตย์ ส่วนประชุมใหญ่ก็มีการจัดตามจังหวัดบ้าง เช่น เชียงใหม่ อยุธยา อ่างทอง ด้านกลุ่มผู้ใช้นี้ โดยส่วนตัวจะทำงานทางออนไลน์เป็นหลัก"

การจัดประชุมใหญ่เป็นเรื่องที่ ธนเดช เน้นว่าต้องให้ความสำคัญ เพราะสามารถถ่ายทอดข้อมูลกับคนกลุ่มใหญ่ ทั้งยังจัดได้เป็นรูปแบบ มีคนมาฟังความสำเร็จในการทำธุรกิจ และผลลัพธ์เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ อีกอย่างเราจะได้ฟังเสียงการประชาสัมพันธ์และเข้าไปพูดคุยในภาคพื้น โดยคาดหวังว่า 4Life ใช้เวลาไม่เกิน 2 ปี ต้องเป็นที่รู้จักในผู้คนทั่วทั้งภาคพื้น

"เหตุการณ์นี้ที่ผ่านมามีผ่านมามีให้คนทำงานเพิ่มขึ้น ธุรกิจเครือข่ายจึงได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะลงทุนน้อย แต่ผลตอบแทนสูง ขณะคนส่วนใหญ่ยังมีอาชีพประจำอยู่แล้วทำเป็นอาชีพเสริม พอเห็นว่ารายได้สูงกว่าเลยเข้ามาอย่างเต็มตัว สำหรับผมมองในเรื่องของความสัมพันธ์ระยะยาว มีอิสระทางด้านเวลา จึงเชื่อมั่นและคิดว่าจะทำงานกับที่ต่อไปอีก"

**ธนเดช เหมืองสิน**  
ตำแหน่ง Presidential Diamond  
บริษัท 4Life (ประเทศไทย) จำกัด